
           
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  2566 
วันพุธที ่ 9  สิงหาคม  2566 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้  เวลา  10.00  น. 
………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายพสณัฐฎ์  พันธ์นัน    รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายกิติย์  แก้วเงิน    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายประสงค์  ปุ่นแย้ม    สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายทวีศักดิ ์  สุขศรี    สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายนิพนธ์  สานุ    สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายพัฒพงษ ์  ใจเย็น    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายณพชร  อ้ันจุกฉุน   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายอนิรุทธิ์  ขุนติ    สมาชิกสภาเทศบาล 
11. จ.อ.บรรทม   ทองมา    สมาชิกสภาเทศบาล  
12. นายพรชัย  บุญบำรุง   สมาชิกสภาเทศบาล 
13. นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์    เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเกรียงไกร  ใจเย็น    นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม ้
2. นางสาวดวงใจ ใจเย็น    รองนายกเทศมนตรี 
3. นายธัชพนธ์  อรภักดี    รองนายกเทศมนตรี 
4. นายสมพงษ ์  เทสิน    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5. นายวิเชียร  ใจเย็น    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
6. นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง    รองปลัดเทศบาล 
7. นายดุสิต  ทันสมัย    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
8. นางสาวสุนิสา  แสงงาม    ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายชูเกียรติ  วงศ์สารคาม   ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นางธนันพัชร์ เลิศประเสริฐ   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
11. นางสาวคนึงหา เอ้ียวตระกูล   หน.ฝ่ายบริหารงานศึกษา รก.ผอ.กองการศึกษา 
12. นางสาวกนกกร อภิวัฒนปัญญา   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13. นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
14. นายไชยสิทธิ์ สุขศรี    ประธานกรรมการชุมชน หมู่ที่ 7 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เลขานุการฯ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อครบแล้วให้สัญญาณเรียก       
เข้าประชุมและเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  
ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม สวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ  ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  กระผมขอเปิดการประชุมและ 

ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม -  ไม่มี - 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 
  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2566    

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ตามท่ีได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาฯ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการ

ประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านตรวจสอบ มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่  ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข  ผมขอมติที่ประชุมนี้ว่า  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566   

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  สมาชิกยกมือรับรอง 11 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม -ไม่มี- 
ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ญัตติ  เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   (วาระ 1 รับหลักการ) 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอเชิญ นายกเทศมนตรีแถลงญัตติ 
ประธานสภาฯ 
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นายเกรียงไกร  ใจเย็น เรียน   ประธานสภาเทศบาล  เรื่ อง การพิ จารณ าให้ ความ เห็ นชอบร่ าง
นายกเทศมนตรี  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี 1  
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 23 วรรคสอง กำหนดว่า “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น ได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจำปีแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย เสนอต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม” เทศบาลตำบลท่าไม้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับใช้เป็นหลักในการจ่ายเงินของ
เทศบาล ตามอำนาจหน้าที่ เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

นายกลัยกฤต เขียวอิ่ม  ขอเชิญ เลขานุการสภาฯ ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 
ข้อ 47  ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิด
อภิปราย เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่     
หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาร่างก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในห้องประชุม 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม ขอเชิญปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งบประมาณชี้แจงรายละเอียดเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2567  ขอเชิญครับ 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ ์ เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในปีงบประมาณ 2567   
ปลัดเทศบาล            ลักษณะการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567  แบบสมดุล  
   ประมาณการรายรับเท่ากับประมาณการรายจ่าย จำนวน 69,500,000.- บาท  
   ประมาณการรายจ่าย 
   โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ท่ี  
   กระทรวงมหาดไทยกำหนด 
   ประมาณการายรับ  
   ลักษณะการตั้งประมาณการรายรับครบทุกหมวด รายรับ    
   (ตามรายการประเภทรายรับ) ที่เทศบาลตำบลท่าไม้ ได้รับในปีที่ผ่านมาตามท่ี 
   กฎหมายกำหนด 
 



4 
 

   - รายได้จัดเก็บ เอง ภาษี  จั ดสรร ประมาณการใกล้ เคียงกับปี งบประมาณ         
   ที่ผ่านมา 
   - เงินอุดหนุนทั่วไป และหรือเงินอุดหนุนทั่วไปที่เคยได้รับ ในลักษณะเงิน 
   อุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประมาณการตามที่ได้รับในปัจจุบัน  

   โดยมีรายละเอียดดังนี้    
   1. ประมาณการรับทั่วไป  69,500,000.- บาท  (หน้า  17 – 20) 
   รายละเอียดประมาณการรายรับ  (หน้า 23 – 33) 

    -  รายได้จัดเก็บเอง 3,950,100.- บาท 
    -  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 36,235,500.- บาท 
    -  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 29,314,400.- บาท   
2. ประมาณการรับงบเฉพาะการประปา 4,537,900.- บาท 
    -  รายได้จัดเก็บเอง 2,680,000.- บาท 
    -  รายได้จากเงินช่วยเหลือจากงบประมาณทั่วไป 1,857,900.- บาท 

1.ประมาณการรายจ่ายท่ัวไป ท้ังสิ้น 69,500,000.-   บาท   
ดังมีรายละเอียดดังนี้  

ด้านการดำเนนิงานอ่ืน 
1.1 แผนงานงบกลาง ตั้งไว้ 20,684,560.- บาท  
(หน้า 97 – 104) 

ด้านบริหารทั่วไป 
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งไว้ 17,183,120.- บาท  
(หน้า 105 - 146)   
1.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน ตั้งไว้ 3,772,600.- บาท 
(หน้า 146 – 162) 

ด้านบริการชุมชนและสังคม      
1.4 แผนงานการศึกษา ตั้งไว้ 5,519,700.- บาท  
(หน้า 163 – 183)  
1.5 แผนงานสาธารณสุข ตั้งไว้ 4,046,100.- บาท  
(หน้า 184 – 202)  
1.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ 776,300.- บาท  
(หน้า 203 – 211)       
1.7 แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งไว้ 4,233,720.- บาท  
(หน้า 212 – 225) 
1.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ 310,200.- บาท  
(หน้า 226 – 231)       
1.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งไว้ 1,178,500.- บาท 
(หน้า 232 – 242) 
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ด้านการเศรษฐกิจ  
1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งไว้ 11,735,200.- บาท          
(หน้า 243 – 261)    
1.11 แผนงานการเกษตร  ตั้งไว้  60,000.- บาท  
(หน้า 262 – 265) 

2. ประมาณการรายจ่ายเฉพาะการประปา ไว้ทั้งสิ้น 4,537,900.- บาท 
(งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการประปา หน้า 304 - 319)   

   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายทุกกองงานค่ะ 

ที่ประชุม          ผู้เข้าร่วมประชุม ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในญัตตินี้ ขอเชิญครับ    
ประธานสภาฯ 

นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ผมนายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ขอสอบถามถึงการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ หมวดของเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน
   ส่วนท้องถิ่น ในส่วนของแผนงานบริหารงานทั่วไป เริ่มจาก ปี 2564 ตั้งอยู่ที่  
   3,195,420.- บาท ในปี 2565 เพิ่มมาเป็น 3,323,272.52 บาท   
   เมื่อนำมาเทียบกัน จะต่างกันอยู่ที่  100,000.- บาท โดยประมาณ  ในปี 2566 
   ตั้งอยู่ที่ 3,580,570.- บาท  เมื่อนำมาเทียบกัน จะต่างกันอยู่ที่ 200,000.-บาท 
   โดยประมาณ ในปี 2567 ปีล่าสุด ตั้งไว้ 4,264,500.- บาท เมื่อนำมาเทียบกัน 
   จะต่างกันอยู่ที่ 600,000.- บาท โดยประมาณ เข้าใจได้ว่าปรับขึ้นเนื่องจาก 
   เงินเดือน เพ่ิมขึ้นตามลำดับ แต่ในปีล่าสุด จำนวนตัวเงินห่างกันค่อนข้างมากเนื่อง
   สาเหตุอันใด 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ 
เลขานุการสภาฯ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของเทศบาลตำบลท่าไม้ ขอชี้แจงตามแผน 
   อัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 – 2569) กำหนดพนักงานเทศบาล สังกัด 
   สำนักปลัด จำนวน 11 อัตรา โดยมีอัตราว่าง 2 อัตรา และตามหนังสือ 
   กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5147 ลงวันที่ 9 มิถุนายน  
   2566 กำหนดให้ตั้งงบประมาณครบทุกตำแหน่งรวมทั้งตำแหน่งว่าง   
   จำนวน 12 เดือน  

นายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ เรียนท่านประธานสภา ผมนายทวีทรัพย์ ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมเกรงว่าจะส่งผลกระทบกับโครงการก่อสร้าง หรือโครงการพัฒนาต่างๆ ที่รอการ
   ดำเนินการ เนื่องจากตัวเงินงบประมาณจะไปจมอยู่กับยอดเงินที่ตั้งตามหนังสือ 
   สั่งการฉบับนี้หรือไม่ ตัวอย่างเช่น กองการศึกษา เพ่ิมข้ึน 100% จากเดิม และ 
   สาธารณสุข ขึ้นมา 1,500,000.- บาท ขอคำชี้แจงในส่วนนี้ด้วยนะครับ 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์ 
เลขานุการสภาฯ  ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ของเทศบาลตำบลท่าไม้  ในส่วนของการกำหนดร่าง   
   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงินในการตั้ง
   งบประมาณในส่วนของเงินเดือนข้าราชการ พนักงานเทศบาล ไม่ส่งผลกระทบกับ
   งบประมาณโครงการต่างๆ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกังวลแต่อย่างใด 
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   เนื่องจากได้ตัดลดจากงบดำเนินงาน อาทิเช่น ค่าวัสดุสำนักงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ 
   โดยไม่เกี่ยวกับงบลงทุน แต่ประการใด โดยงบลงทุนมีงบประมาณเพ่ิมข้ึนปรากฏอยู่ 
   หน้าที่ 5 ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2567  

นายกัลยกฤต เขียวอิม่ เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งนี้ได้อภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณรายจ่าย  
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 พอสมควรแล้ว จึงขอเสนอญัตติปิดการอภิปราย 

เพ่ือให้ลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่  
 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลได้ขอปิดการอภิปรายตามระเบียบฯ ข้อ 62 ซึ่งต้องมี

ผู้รับรองจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุม ขณะนี้มีสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ในห้องประชุม จำนวน 11 ท่ าน  ต้องมีผู้ รับรอง จำนวน 4 ท่ าน             
ขอผู้รับรองครับ 

ผู้รับรอง 1. นายพัฒพงษ์  ใจเย็น 
 2. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 
   3. นายณพชร  อั้นจกฉุน  
   4. นายกิติย์  แก้วเงิน 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม จำนวนผู้รับรองครบตามระเบียบฯ  ขอมติที่ประชุมในการรับหลักการแห่งร่าง
ประธานสภาฯ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ครับ ท่านใดเห็นชอบ 

รับหลักการ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม เมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้วขอเชิญเลขานุการสภาฯ  ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ             และข้ันตอนการปฏิบัติในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระท่ี 2  

และวาระที่ 3 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกทุกท่านตามระเบียบกระทรวง   
เลขานุการสภาฯ มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 กำหนดไว้ดังนี้ 
ข้อ 45  วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระ

รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปร
ญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ  แห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  

ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่างข้อบัญญัติ
นั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง  
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้
เสนอคำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อ
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ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  

ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง
ข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิมและตามท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและ 
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้
มีหรือไม่มีการแก้ ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้ าง การแปรญั ตติและมติ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่ กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อ
สงสัยต่างๆเก่ียวกับรายงานนั้น                            

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ตามที่เลขานุการสภาได้ชี้แจง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดรายละเอียด 
ประธานสภาฯ  ดังนี้  

1. การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือทำหน้าที่รับคำแปรญัตติ และพิจารณาคำ
แปรญัตติ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ขอให้สภาเทศบาลเสนอ
ว่าจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวนเท่าใด 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ ขอเสนอให้มีคณะกรรมการจำนวน 3 คน    
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองไม่น้อยกว่า  2  คน  
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง 1. นายกิติย์  แก้วเงิน 
 2. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้
ประธานสภาฯ  มีคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติโดยให้ เสนอครั้งละลำดับ
ประธานสภาฯ  จนครบจำนวน เริ่มเสนอรายชื่อลำดับที่ 1 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ ขอเสนอชื่อ นายกิติย์  แก้วเงิน    
สมาชิกสภาเทศบาล  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง 1. นายนิพนธ์  สานุ 
 2. นายณพชร  อั้นจุกฉุน 
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นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ในลำดับที่หนึ่งอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้
ประธานสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายกิติย์  แก้วเงิน เป็นกรรมการแปรญัตต ิลำดับที่ 1  
   ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 2     

นายกิติย์  แก้วเงิน ขอเสนอชื่อ นายนิพนธ์  สานุ    
สมาชิกสภาเทศบาล  

 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง 1. นายอนิรุทธิ์  ขุนต ิ
   2. นายพรชัย  บุญบำรุง 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ในลำดับที่สองอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้
ประธานสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายนิพนธ์  สานุ เป็นกรรมการแปรญัตติลำดับที่ 2  
   ต่อไปขอเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ลำดับที่ 3     

นายพสณัฐฎ์  พันธ์นัน ขอเสนอชื่อ นายณพชร  อั้นจุกฉุน     
รองประธานสภาฯ  

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง 1. นายพัฒพงษ์  ใจเย็น 
   2. นายทวีศักดิ์  สุขศรี 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืน ในลำดับที่สามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ถือว่ามติที่ประชุมแห่งนี้
ประธานสภาฯ  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายณพชร  อั้นจุกฉุน เป็นกรรมการแปรญัตติ 

สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติจำนวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายกิติย์  แก้วเงิน 
2. นายนิพนธ์  สานุ 
3. นายณพชร  อั้นจุกฉุน 
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ดำเนินการนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตตินัดแรกโดยด่วน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ตามระเบียบฯ 
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือ 
เลขานุการสภาฯ รวบรวมคำแปรญัตติของสมาชิกสภาฯ และพิจารณารายละเอียดแห่งร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2598 ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาท้องถิ่นนั้นๆ  ตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดิฉันในฐานะผู้นัดประชุม      
ขอนัดท่านคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ.2567 ประชุมครั้งแรกในวันนี้เวลา 13.30 น. หลักเลิกประชุมฯ 
เพ่ือทำการคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติค่ะ 

คณะกรรมการแปรญัตติ -รับทราบ- 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  2. กำหนดระยะเวลาในการเสนอคำแปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ 
ประธานสภาฯ  ระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติตามระเบียบฯ ต้องไม่น้อยกว่า 24  

ชั่วโมง นับแต่รับหลักการ ดังนั้นเพ่ือให้ครบ 24 ชั่วโมงตามระเบียบ และสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้ยื่นคำแปรญัตติ จึงควรเสนอให้มีการยื่น
คำแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน เชิญเสนอครับ 

นายพรชัย  บุญบำรุง กระผมพรชัย  บุญบำรุง สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอให้ยื่นคำแปรญัตติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ได้ระหว่าง วันที่ 10, 11 และวันที่ 14 สิงหาคม 

25656 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องกิจการสภา 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาฯ  กำหนดการยื่นคำแปรตามท่ีได้เสนอ ขอได้โปรดยกมือขึ้น  

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต  เขียวอ่ิม  3. กำหนดระยะเวลาในการประชุมพิจารณาคำแปรญัตติของคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  แปรญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอ 

นายพัฒพงษ์  ใจเย็น เสนอให้เริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. 
สมาชิกสภาเทศบาล ณ ห้องกิจการสภา 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบ
ประธานสภาฯ  ขอได้โปรดยกมือขึ้น 

มตทิี่ประชุม เห็นชอบ 11 เสียง 
 งดออกเสียง 1 คน 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม  ขอเชิญเลขานุการสภาสรุปรายละเอียด 
ประธานสภาฯ   

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ 1. สภาเทศบาลตำบลท่าไม้ มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติ (เห็นชอบ 11 เสียง)   
เลขานุการสภาฯ 2. สภาเทศบาลตำบลท่าไม้ มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 ท่าน 
 ประกอบด้วย 

 1. นายกิติย์  แก้วเงิน 
 2. นายนิพนธ์  สานุ 
 3. นายณพชร  อั้นจุกฉุน 

 3. สภาเทศบาลตำบลท่าไม้ กำหนดให้มีการยื่นคำแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปร
ญัตติ ได้ท่ีห้องกิจการสภาฯ ตั้งแต่วันที่ 10,11 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2566 

 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. 
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 4. กำหนดให้คณะกรรมการแปรญัตติประชุมพิจารณาคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 
 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. และรายงานให้ประธานสภาฯ ทราบ 

นายกัลยกฤต เขยีวอ่ิม  ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดหากผู้บริหารท้องถิ่น
ประธานสภาฯ  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไข เพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ 

คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้แปรญัตติต้องมีสมาชิก
สภาเทศบาล จำนวน 2 คนเป็นผู้รับรอง โดยใช้แบบเสนอคำแปรญัตติที่ส่งให้
สมาชิกแล้ว  

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ    
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม -ไม่มี- 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม ผมขอนัดการประชุมสภาฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
ประธานสภาฯ ประจำปี 2567 ในวาระที่  2 และ วาระที่ 3 ในวันที่ 17 สิงหาคม  2566    

เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ แห่งนี้ครับ   

นางสาวพจนีย์ ครุฑวงศ์ กรณีนี้ถือได้ว่าประธานสภาเทศบาลได้แจ้งนัดในที่ประชุมแล้ว ในการพิจารณา
เลขานุการสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระท่ี ๒ และ ๓ ในวัน 

พฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ทางงานเลขาฯ จะดำเนินการ 
ตามระเบียบแจ้งเป็นหนังสือเฉพาะท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านที่เข้าประชุมจะ
ถือว่ารับทราบในที่ประชุมแล้ว จะไม่มีหนังสือแจ้งไป และขอให้นำเอกสารชุดเดิมมา
เข้าประชุมด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่อง อ่ืนๆ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ           

นายกิติย ์ แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าไม้  ขอสอบถามเรื่องระบบไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้ ได้

ดำเนินการติดตั้งหม้อแปลง และมิเตอร์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของภายในตัวอาคาร
ผมยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เลยครับ ขอให้ชี้แจงในส่วนนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน เนื่องจากเคยมีการใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทำเป็นศูนย์พักคอยในช่วง

สถานการณ์โควิด น่าจะเป็นการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ยังไงขอให้การศึกษาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยตามระเบียบต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 
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นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตำบลท่าไม้ สอบถามเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเรื่องของการเข้าใช้งานในส่วนของ

การเรียนการสอน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากได้สร้างไว้นานแล้วแต่ยังไม่มี
การใช้งานแต่อย่างใด เรื่องต่อไปซอยที่ 31 หมู่ที่ 7 เรื่องของท่อระบายน้ำ เรื่อง
ต่อไปเรื่องการจ้างผู้รับเหมา ในวงเงินเกิน 500,000.-บาท ขึ้นไป กรณีที่ผู้รับเหมา
ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญา หรือเสร็จไม่ทันตามวันที่ระบุไว้ในสัญญา ทางเรามี
หลักเกณฑ์ในการปรับเงินผู้รับเหมาไว้อย่างไร กรณีผิดสัญญานานแค่ไหน ถึงจะขึ้น 
แบล็คลิสต์ เนื่องจากชาวบ้านได้มีการสอบถามถึงโครงการที่ดำเนินการนานแล้วแต่
ยังไม่เสร็จ ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน ในส่วนของ ซอย 31 หมู่ที่ 7 เรื่องท่อระบายน้ำ เดี๋ยวจะดำเนินการลง

สำรวจพื้นที่ให้เสร็จเรียบร้อยและจะนำเรื่องบรรจุเข้าแผนพัฒนาต่อไป ขอบคุณครับ 

นางสาวสุนิสา  แสงงาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองคลัง  ทุกท่าน ในส่วนของกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ทางเราจำมีการกำหนดค่าปรับ  โดย

ค่าปรับจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง โดยจะคิดตามเรทของระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของการดำเนินการล่าช้า จะเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะมีหน้าที่ในการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของกรณี e bidding ในส่วนของวงเงินตั้งแต่ 500,000.-บาท
ขึ้นไป ผู้รับเหมาจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้ผู้ว่าจ้างดูช่วงระยะเวลาการ
ดำเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จะสามารถตรวจสอบตามแผนการ
ดำเนินการนี้ หากไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุสามารถแจ้งยกเลิกสัญญา และขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ ว่าเป็นผู้ทิ้งงานได้ 
ขอบคุณค่ะ 

นายณพชร  อั้นจุกฉุน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายณพชร  อั้นจุกฉุน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าไม้ ขอสอบถามเรื่องเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ครับ  

นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ในส่วนของเสียงตามสายในช่วงหยุดยาวที่ผ่านมา ทางเทศบาลได้

ดำเนินการแก้ไข โดยเริ่มตั้งแต่บ้านของท่าน สท.นิพนธ์  สานุ ในส่วนของท่าน     
สท.ทวีศักดิ์  สุขศรี และท่าน สท.ณพชร  อ้ันจุกฉุน ที่แจ้งมาสองท่านเป็นจุด
เดียวกัน ตามที่ได้รับแจ้งมา จากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบปรากฏว่าเกิดการลักขโมย
หม้อ ในส่วนของกรณีจะย้ายจุดขอไปปรึกษาในเรื่องของระเบียบพัสดุก่อนเพ่ือให้
ถูกต้องตามระเบียบ ส่วนของทุ่งฝืดที่ เสียเนื่องการลงพ้ืนที่ตรวจสอบเบื้องต้น 
ปรากฏว่าไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมแซม ขั้นตอนต่อไปจะอยู่ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้าง
เปลี่ยนลำโพงใหม่ ให้สามารถกลับใช้งานได้ตามปกต ิโดยด่วน ขอบคุณค่ะ 
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นายพรชัย  บุญบำรุง   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล นายพรชัย  บุญบำรุง สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าไม้ เนื่องจากในขณะนี้เกิดเหตุการณ์ของหายภายในเขตเทศบาลตำบล   

ท่าไม้เยอะมาก แต่กล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ฝากคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยสำรวจอุปกรณ์ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ 
เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที ขอบคุณครับ 

นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ด้วยเทศบาลได้รับแจ้งจาก อำเภอท่ามะกาขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ในวันเสาร์ที่ 
12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่ามะกา โดยจะแบ่งเป็นสอง
ช่วงเวลา เริ่มช่วงเช้าเวลา 07.30 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
ช่วงเย็นเริ่มเวลา 18.30 น. เป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วา งพานพุ่ม           
และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว   
ขอบคุณค่ะ 

นายกิติย ์ แก้วเงิน   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายกิติย์  แก้วเงิน สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าไม้ เรื่องสถานที่ล้างรถภายในสำนักงาน เดิมทีจะล้างกันที่หน้าประตู

ทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่าไม้ ดูแล้วไม่เป็นระเบียบ จึงขอความอนุเคราะห์
คณะผู้บริหารช่วยจัดสถานที่สำหรับใช้ในการล้างรถภายในสำนักงาน 1 จุด 
ขอบคุณครับ 

จ่าเอกบรรทม  ทองมา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมจ่าเอกบรรทม  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าไม้ ขอหารือเรื่องเต็นท์ครับ จะขอความอนุเคราะห์ช่วงกางเพ่ิมให้งานศพ

กับประชาชนภายในเขตที่ขอความช่วยเหลือมาเนื่องจากไม่มีทุนทรัพย์ในการจ้าง
เอกชนมาใช้บริการ เนื่องจากการจัดงานใช้เวลาหลายวันยอดค่าใช้จ่ายจะสูง เลยจะ
ขอปรึกษาในเรื่องนี้ว่าพอจะให้ความอนุเคราะห์ ในเรื่องนี้เพ่ิมอีกเรื่องได้ไหมครับ   
ขอบคุณครับ 

นายนิพนธ์  สานุ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายนิพนธ์ สานุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ในเรื่องของการงานกีฬา ประชาชนในเขตพ้ืนที่อยากจะให้ไปจัดงานกีฬาทางฝั่งของ
   วัดกระต่ายเต้นบ้างครับ ขอบคุณมากครับ 

นายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมนายทวีทรัพย์  ธนภูติพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  ตำบลท่าไม้ ขอตามเรื่องไฟฟ้าของสนามกีฬาโรงเรียนวัดกระต่ายเต้น จากที่โดนลัก
   ขโมยไป ตอนนี้ถึงขัน้ตอนไหนแล้ว ขอให้ชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
รองปลัดเทศบาล  ทุกท่าน ด้วยเทศบาลได้ดำเนินการแจ้งความไปเป็นเวลานานแล้วจากการที่โดน 
   ขโมยสายไฟทั้งหมด จากการประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและลงสำรวจ 
   สภาพพ้ืนที่ ปรากฏว่าไม่มีการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลานานเกิน 6 เดือน จึงจะต้องไป 
   ติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกครั้ง ได้ความคืบหน้ายังไงจะแจ้งให้ทราบต่อไป
   ขอบคุณค่ะ 
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จ่าเอกบรรทม  ทองมา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ผมจ่าเอกบรรทม  ทองมา สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลท่าไม้ ขอสอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องป้ายซอยที่ติดตั้งผิดจุดผิดซอย ขอให้
   ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายชูเกียรติ วงศ์สารคาม เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร 
ผู้อำนวยการกองช่าง ทุกท่าน ขอรายงานเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องตู้ไฟที่ท่าน สท.กิติย์ 
   เคยถามไว้ 6 ตู้ ตอนนี้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ในข้ันตอน 
   จัดซื้อเพ่ิมอีก 7 ตู้ เรื่องต่อไปเรื่องขุดลอกลำห้วยหมู่ที่ 1 ขณะนี้ได้ดำเนินการรังวัด 
   แล้วครับ เรื่องต่อไปเรื่องห้องน้ำโรงเรียนวัดคร้อพนันที่ชำรุดเสียหายดำเนินการ 
   ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่ได้รับแจ้งกิ่งไม้ละสายไฟที่ซอย 21 ทางกองช่างได้ทำ
   หนังสือประสานงานไปยังการไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้ว รอให้การไฟฟ้ามาดำเนินการ
   ให้ครับ เรื่องต่อไปเรื่องรางระบายน้ำบริเวณหน้าวัดกระต่ายเต้นได้ดำเนินการไป
   แล้วบางส่วน จะขอหารือที่จะดำเนินการในส่วนที่เหลือต่อไป เรื่องต่อไปเรื่องป้าย
   ซอยขณะนี้ได้ดำเนินการจัดทำเป็นข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะลงพ้ืนที่เพ่ือ
   ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป เรื่องต่อไปห้องน้ำศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2  
   ที่ได้แจ้งว่าชำรุด เดี๋ยวจะลงสำรวจพื้นที่และดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 
    ขอบคุณครับ 

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลนี้อีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ           

นายกัลยกฤต เขียวอิ่ม เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องใดอีก กระผมขอปิดการประชุมและขอขอบคุณ 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้มาร่วมประชุมพร้อมกันในวันนี้  ขอบคุณครับ 

 เลิกประชุม 12.00 น.  
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 (ลงชื่อ)         สุริย์ริสสา   พ่ึงไทย  เลขานุการสภาฯ 
            (นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์) 

 
 

         (ลงชื่อ)       กนกกร อภิวัฒนปัญญา    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง) 

 
 

         (ลงชื่อ)          นันทิยา  ใจเย็น        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 

 
 

          (ลงชื่อ)         นฤมล  สายสะอาด   ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์) 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ)          ณพชร  อั้นจุกฉุน         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
   
  (ลงชื่อ)          ทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 

(ลงชื่อ)           อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนิรุทธิ์  ขุนติ) 
 
(ลงชื่อ)          กัลยกฤต  เขียวอิ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 
               (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม) 
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       (ลงชื่อ)           พจนีย์  ครุฑวงศ์  เลขานุการสภาฯ 
           (นางสาวพจนีย์  ครุฑวงศ์) 

 
       (ลงชื่อ)           พีรญา  ปิ่นทอง     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

           (นางสาวพีรญา  ปิ่นทอง) 
 

       (ลงชื่อ)          ธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
   (นางธนันพัชร์  เลิศประเสริฐ) 

 
        (ลงชื่อ)        พิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์        ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายพิสิษฐ์  หิรัญรุจิรัตน์) 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าไม้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 แล้ว เห็นว่าถูกต้องทุกประการ 

 
 

(ลงชื่อ)          ณพชร  อั้นจุกฉุน         ประธานตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายณพชร  อั้นจุกฉุน) 
   
  (ลงชื่อ)          ทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายทวีทรัพย ์ ธนภูติพันธ์) 
 

(ลงชื่อ)           อนิรุทธิ์  ขุนต ิ  เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอนิรุทธิ์  ขุนติ) 
 
(ลงชื่อ)          กัลยกฤต  เขียวอิ่ม  ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าไม้ 
               (นายกัลยกฤต  เขียวอิ่ม) 

 
   


